



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

.. ข่าวเด่นในฉบับ ..

- ➡ มรพส.รับการประเมินจาก สมศ.รอบ ๓ สวบ.เชิญคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
- มรพส.ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “คู่ค้าไทย-จีนฯ”
- รวมน้ำใจพิบูลสงครามช่วยผู้ประสบอุทกภัย

มรพส. รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี ศ.ดร.แก้ว สงขาว เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วย ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก, นาวาอากาศหญิงจรรยา กองจินดา และอาจารย์โสภิตา ทะสังขา โดยจะทำการตรวจประเมินคุณภาพระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

พลอากาศตรี ศ.ดร.แก้ว สงขาว ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้ดีภายใต้งบประมาณที่จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถติดอันดับในการประเมินระดับประเทศหลายแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี และควรรักษาคุณภาพความดีนี้ไว้ สำหรับเรื่องของการประกันคุณภาพ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสะท้อนภาพความจริง แสวงหาจุดเด่น สะกัดจุดด้อย สนับสนุน และสร้างกำลังใจ

ระบบประกันคุณภาพ หากมีการควบคุมในเรื่องของกระบวนการอย่างถูกต้อง และทำได้ดีทุกขั้นตอนแล้ว คุณภาพก็จะตามมา ซึ่งการประกันคุณภาพมีอยู่ ๔ ส่วน คือ ๑.) คุณลักษณะเฉพาะ ๒.) การประเมินคุณภาพภายใน ๓.) การประเมินคุณภาพภายนอก และ ๔.) การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น สมศ.จึงพยายามที่จะทำหน้าที่ในการประเมินโดยใช้หลัก ๖ ประการ คือ

๑. ประเมินเพื่อการพัฒนา ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินนั้นจะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร โดยใช้การประเมินเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย สิ่งที่ต้องการตรงกันนั้นก็คือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐาน และตรวจสอบได้
๓. สามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ โดย สมศ.จะยึดหลักมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการประเมิน โดยจะพยายามเข้าใจธรรมชาติของมหาวิทยาลัยฯ ให้มากที่สุด
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อนำทุกอย่างไปพัฒนาในระบบเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้มีปฏิสัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัย
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ คือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ซึ่งจะสามารถทำให้ระบบการประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
๖. อิสระและเสรีภาพทางวิชาการ นั้นหมายถึงแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องพัฒนาหรือทำอะไรเป็นของตนเอง เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์และปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยได้วางเอาไว้

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมงาน และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ สำนักวิทยบริการฯ จะจัดโครงการสัปดาห์วิชาการห้องสมุด จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน และร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากน่านค้าที่นำหนังสือมาให้ คณาจารย์ และ บุคลากรทุกท่านคัดเลือก รวม ๑๐ กว่าร้าน และขอเชิญชมผลงานทางวิชาการของสำนักวิทยบริการ การประกวดภาพวาด และการประกวดวงดนตรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. วันนี้(๑๓ ก.ย.) วันสุดท้าย

มรพส.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์



เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยชมรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร โดยมี ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก พันเอกนพพร เรือนจันทร์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๔ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมการณ์ของการรักษาชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้แก่นักศึกษา วิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความตระหนักในหน้าที่ของการเป็น นักศึกษาวิชาทหาร และการเป็นประชาชนคนไทยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง และถิ่นกำเนิด รวมทั้ง เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของชมรม รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากที่สุด

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร ศึกษานักศึกษา และสภานักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ คณะผู้จัดฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

**รวมน้ำใจชาวพิบูลสงคราม ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ที่อำเภอบางระกำ ได้น้ำดื่มจำนวน ๖๗๒ โหล รวมมูลค่า ๒๓,๕๑๗ บาท**



ดร.สว่าง ภูพัฒนวิบูลย์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย ดร.อุทิศ ขาวเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำน้ำดื่มทะเลแก้ว ที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกันทำบุญบริจาคเพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม เป็นจำนวนมากหลายตำบล ในพื้นที่ดังกล่าว **สำหรับการรวมน้ำใจของชาวพิบูลสงครามครั้งนี้ มียอดผู้ร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๑๗ บาท** โดยมหาวิทยาลัยได้นำไปซื้อน้ำดื่มทะเลแก้วเพื่อนำไปมอบให้ปลัดอำเภอบางระกำ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จำนวน ๖๗๒ โหล เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป

และขอขอบพระคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญ มา ณ โอกาสนี้

พล.ร่วมกับ มรพส.จัดบรรยายพิเศษ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คู่ค้าไทย-จีน สำคัญไฉน



เมื่อวันที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : คู่ค้าไทย - จีน สำคัญไฉน?” (ASEAN Economic Community (AEC) : Thailand - China (PRC) Dual Trade? โดยมี นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน วิทยากรบรรยายพิเศษโดย ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้เข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ.๒๐๑๕

ประมวลภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)



นิเทศศาสตร์ มรพส. เชิญวิทยากรจาก ที.วี.บูรพา จัดสัมมนาวารสารศาสตร์ “ประสบการณ์จริง.. ยิ่งกว่าร่วมมหาวิทยาลัย” เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน ๑๔ ก.ย.นี้

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) ชั้นปีที่ ๔ จะจัดโครงการสัมมนาวารสารศาสตร์ เรื่อง “ประสบการณ์จริงยิ่งกว่าร่วมมหาวิทยาลัย” โดยเรียนเชิญ คุณสุธี เรืองโรจน์ จาก ที.วี.บูรพา มาร่วมเป็นวิทยากร ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิญญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว